



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตลาดกระบัง (ฝ่ายปกครอง โทร. ๐ ๒๓๒๖ ๙๑๔๙ หรือโทร. ๖๘๕๗ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๘๐๖๕)

ที่ กท ๕๓๐๑/๗๐๖

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตลาดกระบัง ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ราย นางสาวนิภาวรรณ มุสิกสาร ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๖๙) สังกัดฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดกระบัง สรุปรายชื่อของผู้ขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสาร หมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่งดังกล่าวให้จัดทำคำทักท้วง เป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

S.A. - N.

(นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง)

ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง



ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่งมาใช้ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวนิภาวรรณ มุสิกสาร	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๖๙)	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๖๙)	ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ลาดกระบัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

S.N.
(นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง)
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนิภาวรรณ มุสิกสาร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๖๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินการบัญชี)</p> <p>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)</p> <p>- อายุราชการ ๑๔ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ๔ ปี ๖ เดือน - ดำรงตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการเป็นระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ๔ ปี ๖ เดือน - ดำรงตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการเป็นระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>- “ไม่มี”</p>
<p>๒ การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓ อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนิภาวรรณ มุสิกสาร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๖๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ ของสำนักงานเขตลาดกระบัง

ราย นางสาวจันทิพย์ นิลกร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดกระบัง

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่ขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

๑) ทำให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๒) ทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การสร้างฐานข้อมูลในระบบ MIS ๒ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ของสำนักงานเขตลาดกระบัง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑) เพื่อสร้างฐานข้อมูลในระบบ MIS ๒ ให้เป็นปัจจุบัน

๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุง
ท้องที่รายใหม่ที่ต้องเสียหรือที่พึงชำระหรือที่ค้างอยู่ได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๓) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) สามารถนำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

๒) ใช้เป็นฐานข้อมูล (Database) ที่สมบูรณ์ พร้อมนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ในอนาคต

๓) ทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมายในการ
จัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม